
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 3) 

ครั้งที ่87 (9/2567)  
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 

ณ ห้องประชุม 2  ส านักงานอธิการบดี  

................................................... 
ผู้มาประชุม   

1. อาจารย์กันยา เหมพัฒน์  ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ  ที่ปรึกษา 
3. นางจุฑาทิพย์  จุลิกพงศ ์  ที่ปรึกษา 
4. นายเกษมสุข อนุราช  ที่ปรึกษา 
5. นายบุญสิทธิ์ บัวบาน  ที่ปรึกษา 
6. นางสาวสมพิศ เอิบกมล  ที่ปรึกษา 
7. นายพรชัย ศรีไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
8. นายสุระพงศ ์ สายบุญ  กรรมการ 
9. นางสาววิรภรณ์ ถาวรสุข  กรรมการฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว 
10. นางสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
11. นางกนกวรรณ      ภควัตชัย  กรรมการฝ่ายปฏิคม 

12. นางเปรมยุดา สุทธิวงศ ์  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและบริการ  
13. นางสาววนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก 
14. นางศราวดี ศรีเก้ือ  กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1 

 
ผู้มาประชุมไม่ได้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ   ทุ่งหว้า  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
2. นายเที่ยง       จารุมณ ี  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

3. นายโสภณ ชีวะพันธ์  กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

 นางกิติยาภรณ ์      สินศุภเศวต 
5. หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2 

นางอชิดา       นิลรัตน์ 
6. นางภารดี       แท่นทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



2 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.25 น. 
   ประธานได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ข้อมูลจ านวนสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที ่31 สิงหาคม 2567  
 สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 มีจ านวน 1,466 คน เป็นสมาชิกทีส่มัครใน
เดือนสิงหาคม 2567 จ านวน 3 คน ไม่มีสมาชิกเสียชีวิต 

 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

1.2  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนสิงหาคม 2567 
 - เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ  มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนกรกฎาคม 2567 
จ านวน 54,297.38 บาท มีเงินรับคืนจากการทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมใหญ่ จ านวน 6,000.00 บาท 
รวมเป็นเงิน จ านวน 60,297.38 บาท มีรายจ่ายในเดือนสิงหาคม จ านวน 6,375.00 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือน
กันยายน 2567 จ านวน 53,922.38 บาท (เป็นเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 
46,230.88 บาท และเงินสดย่อย จ านวน 7,691.50 บาท) 
 - เงินบริจาค ฝากบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเงินคงเหลือยกมา 
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 จ านวน 19,311.02 บาท ไม่มีรายจ่าย ดังนั้น เงินคงเหลือ ณ วันที่ 13 กันยายน 2567 
จ านวน 19,311.02 บาท 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3  รายงานการมอบเงินร่วมท าบุญงานศพ สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ประจ าเดือน ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2567 

- ไม่มีสมาชิกเสียชีวิต 
  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 2.1 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 
86(8/2567) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
 3.1 ความคืบหน้าโครงการจิตอาสาลูกพระบิดาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกับชมรมรักษ์ 
ม.อ. 
  ได้จัดปฐมนิเทศมาแล้ว จ านวน 2 รุ่น โดยจัดปฐมนิเทศรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มี
ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ จ านวน 34 คน  แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งหมด ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้เริ่ม
ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และรุ่นที่ 2 มีสมาชิกชมรมฯ สมัคร 5 คน ปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 
โดยมีตัวแทนกรรมการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานฯ อาจารย์กันยา เหมพัฒน์ คุณจุฑาทิพย์  จุลิกพงศ์ คุณสุระพงศ์  
สายบุญ และคุณศราวดี  ศรีเกื้อ นอกจากนี้ ได้เชิญคุณละม้าย  ทองบุญ และคุณธรรมพร  ตรีวรพันธุ์ จิตอาสาที่ได้
ปฏิบัติงานเป็นประจ า มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึก ความประทับใจ จากการปฏิบัติงาน ให้จิตอาสาที่สมัครใหม่ได้รับ
ทราบ โดยพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้จิตอาสาน้องใหม่ 
  เนื่องจาก สมาชิกชมรมฯ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีไม่มาก ที่ประชุมได้เสนอแนวคิด และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศควรใช้วิธีการอ่ืนแทน เช่น การใช้สื่อ  ศึกษาจากคู่มือ เพ่ือลดภาระงานของ
ฝ่ายการพยาบาล 

2. การประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาแต่ละครั้ง ควรมีจิตอาสาที่ได้ปฏิบัติงานมาแล้วโพสต์
ความประทับใจ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
   

   ที่ประชุมรับทราบ 
  
 3.2 ความคืบหน้าการด าเนินงาน “กีฬาวู้ดบอล” 

  ที่ประชุมมีมติ   ชะลอ  

 3.3  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 8 

  คุณภารดี  แท่นทอง ได้แจ้งความคืบหน้า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. 
“3 พลังเพ่ือแผ่นดิน” ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ก าหนดจัดวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2567 ณ 
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต และโครงการฯ ได้สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ ประธานชมรมฯ จ านวน 2,000 บาท 
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  ที่ประชุมมีมติ 

  1. เห็นชอบค่าใช้จ่าย จ านวน 72,900 บาท โดยเป็นงบประมาณจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 

     1.1 งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 47,900 บาท 

      1.1.1 ค่าลงทะเบียน จ านวน 10 คน ๆ ละ 2,000 บาท = 20,000 บาท 

      1.1.2 ค่าท่ีพัก จ านวน 27,900 บาท 

       - ราคาห้องละ 1,700 บาท (พัก 2 คน) จ านวน 4 ห้อง 3 คืน = 20,400 บาท 

                                             - ราคาห้องละ 2,500 บาท (พัก 3 คน) จ านวน 1 ห้อง 3 คืน =   7,500 บาท  

    1.2 งบประมาณสนับสนุนจากเงินชมรมรักษ์ ม.อ. จ านวน 25,000 บาท 

         1.2.1 ค่าพาหนะเดินทาง 

- ค่าเช่ารถตู้พร้อมที่พักพนักงานขับรถ จ านวน 4 วัน ๆ ละ 2,500 บาท จ านวน    

10,000 บาท 

         - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 6,000 บาท 

         - ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ประธาน) จ านวน 5,000 บาท 

         1.2.2 ค่าของที่ระลึก 2 มหาวิทยาลัย  จ านวน 4,000 บาท  

 2. วิธีด าเนินการประชุม 

   2.1 ประธานชมรมรักษ์ ม.อ. กล่าวต้อนรับ แต่ละชมรมฯ แนะน ากรรมการ และน าเสนอ

ภาพรวมของชมรมรักษ์ ม.อ. (ไม่ต้องท าข้อมูลน าเสนอ) 

   2.2 ก าหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 3 ชมรมฯ  ได้แก่ ภัยไซเบอร์ และก าหนดให้

แต่ละชมรมฯ แลกเปลี่ยนงาน/กิจกรรมเด่นของชมรมฯ ที่ได้ด าเนินการเพียง 1 กิจกรรม/โครงการ/งาน  ส าหรับชมรม

รักษ์ ม.อ. น าเสนอโครงการ “จิตอาสาลูกพระบิดาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกับชมรมรักษ์ ม.อ.” โดยมอบหมาย

ประธานฯ เกริ่นน าความเป็นมา  คุณศราวดี  ศรีเกื้อ เลขานุการชมรมฯ น าเสนอระบบการด าเนินงาน/การประสานงาน

กับฝ่ายการพยาบาล  คุณบุญสิทธิ์ บัวบาน ที่ปรึกษา น าเสนอปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
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   2.3 ก าหนดสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฯ ที่เข้า

ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 3.4 ติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานชมรมรักษ์ ม.อ. ประจ าปี 2567 

 3.4.1 การเล่นกีฬาวู้ดบอล   

  ที่ประชุมมีมติ  ชะลอ 

 3.4.2 การท่องเที่ยวต่างประเทศ 

  มีประเด็นสอบถามราคาค่าทัวร์ กรุ๊ปที่ 1 ราคา 54,500 บาท และกรุ๊ปที่ 2 ราคา 

55,500 บาท ซึ่งมีค่าทัวร์กรุ๊ปที่ 2 สูงกว่ากรุ๊ปที่ 1 จ านวน 1,000 บาท  

  ในเรื่องดังกล่าว คุณสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบแล้ว

ตั้งแต่เปิดรับสมัคร คือ ราคาทัวร์แคชเมียร์ กรุ๊ปที่ 2 สูงกว่าราคาทัวร์กรุ๊ปที่ 1 จ านวน 1,000 บาท เนื่องจาก ราคาตั๋ว

เครื่องบินมีราคาสูงขึ้น และที่นั่งในระบบยังเหลือไม่มาก หากยืนยันการเดินทางช้ากว่านี้ ตั๋วจะขยับราคาขึ้นไปอีก 

ประมาณ 2,000 - 3,000 บาท เพราะ Class ตั๋วเครื่องบินจะเปลี่ยนแปลงราคาขยับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ  

  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 โครงการทอดผ้าป่าส านักสงฆ์ภูผาญาติการาม 
  ด้วยส านักสงฆ์ภูผาญาติการาม ขอเลื่อนวันทอดผ้าป่า จากเดิม “วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 
2567” เป็น “วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567” ซึ่งเป็นการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 4  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

  5.1  โครงการตั้งวง “คอรัสรักษ์ ม.อ.” 

        ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกต เรื่องวัตถุประสงค์ของการตั้งวง “คอรัสรักษ์ ม.อ.” ยังไม่ชัดเจน และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 5.1.1 ควรเป็นกิจกรรมเพ่ือตอบสนองคนส่วนใหญ่ 
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 5.1.2 ควรมีส่วนช่วยสังคม/มหาวิทยาลัย  

 5.1.3 เสนอให้มีผู้สูงอายุจากภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

      ที่ประชุมมีมติ  

 1. เห็นชอบ แต่เปลี่ยนชื่อเป็น “รักษ์ ม.อ. คอรัส”  รับสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. จ านวน 25 คน 
เก็บค่าใช้จ่าย คนละ 300 บาท สอนโดยคุณครูปัณณวิชญ์ ฉลองกุลศักดิ์ (ครูปาร์ค) เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
เวลา 14.00-16.00 น . วันละ 2 ชั่วโมง เริ่มเรียนเดือนตุลาคม วันที่ 22, 24, 29, 31 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 
รวม 5 วัน 10 ชั่วโมง สถานที่เรียน อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

 2. ค่าใช้จ่าย  เป็นค่าสอนชั่วโมงละ 300 บาท จ านวน 10 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าใช้สถานที่ตามท่ีผู้ดูแลจะเรียกเก็บ 

 3. มอบหมายคุณภารดี  แท่นทอง ท าหนังสือขอใช้ห้องเรียนร้องเพลง อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
โดยชมรมฯ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที ่

 4. มอบหมายคุณสุระพงศ์  สายบุญ จัดท าประชาสัมพันธ์ และคุณศราวดี  ศรีเกื้อ รับสมัคร
สมาชิกท่ีสนใจ โดยรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

  5.2 ก าหนดวันประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567   
     
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
   นางศราวดี  ศรีเกื้อ 
   ผู้บันทึกการประชุม    


